

# LỜI SỐNG

Lời sống tháng 04.2012

***"Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em"***

(Ga 15, 3)

Tôi cho là khi nghe lời khuyến khích cương quyết của Đức Giêsu, tâm hồn các môn đệ mừng rỡ. Thật hay biết mấy nếu Đức Giêsu cũng có thể nói với chúng ta như vậy!

Để xứng đáng được như thế, ta hãy tìm cách hiểu rõ lời này.

Lúc đó Đức Giêsu vừa nói lên lời so sánh thời danh về cây nho và nhánh cây. Người là cây nho thực, Chúa Cha là người làm vườn nho, Đấng cắt bỏ những nhánh không có trái và tĩa đi nhánh nào có trái để nó ra trái nhiều hơn.

Sau khi đã giải thích điều đó, Người khẳng định rằng:

***"Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em"***

"Anh em đã được thanh sạch rồi...". Người nói về sự thanh sạch nào?

Về thái độ sẵn sàng cần thiết tâm hồn phải có ở trước mặt Chúa, về tình trạng không có những cản trở (như tội lỗi chẳng hạn) là những điều chống lại mối liên hệ với sự thánh thiện, nghịch lại với việc gặp gỡ Thiên Chúa.

Để có được sự thanh sạch này thì cần phải có sự giúp đỡ từ trên cao.

Từ Cựu ước, con người đã ý thức là mình không thể đến gần Thiên Chúa với sức riêng của mình. Mà con người cần được Thiên Chúa tẩy luyện tâm hồn; được Người ban cho một tâm hồn mới. Một thánh vịnh rất hay nói lên: "... lạy Chúa, xin tạo cho con một tâm hồn trong trắng" (Tv 51, 12).

***"Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em"***

Theo Đức Giêsu thì có một phương thế để nên trong sạch, đó là Lời của Người. Lời mà các môn đệ đã nghe, đã tuân theo, thanh tẩy các ông.

Thực vậy, Lời của Đức Giêsu thì không giống như những lời người phạm. Nơi lời đó có chính Đức Kitô hiện diện, như Người hiện diện một cách khác nơi Thánh Thể. Nhờ lời đó Đức Kitô đi vào trong ta. Khi nhận lấy lời đó, khi thực hành lời đó ta làm cho Đức Kitô sinh ra và lớn lên trong tâm hồn ta.

Đức Phao-lô VI đã nói: "Làm thế nào Đức Giêsu hiện diện được nơi các tâm hồn? Nhờ hiệp thông với Lời của Người, thì ý tưởng thần linh, Lời Chúa, Con Thiên Chúa làm người, đi vào nơi tâm hồn. Ta có thể nói chắc rằng Chúa mặc lấy xác thịt ở trong ta, khi ta chấp nhận Lời Chúa đến ngự trong ta" (Insegnamenti di Paolo VI, V, Città del Vaticano 1967, p. 936).

***"Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em"***

Lời Đức Giêsu nói cũng được sánh với một hạt giống gieo vào thâm tâm của người tin. Được đón nhận, lời đó đi vào nơi con người, và như một hạt giống, nó phát triển, lớn lên, đem lại hoa quả, nó "Kitô hoá", bằng cách làm cho ta nên giống Đức Kitô.

Được Chúa Thánh thần đưa vào nội tâm, Lời đó thực sự có khả năng và sức mạnh giữ cho người Kitô tránh xa sự dữ: khi để Lời Chúa tác động nơi mình, người đó sẽ thoát khỏi tội lỗi, nên trong trắng. Người đó sẽ chỉ phạm tội khi ngừng vâng theo sự thật.

Vậy phải sống thế nào, để chúng ta cũng đáng được Đức Giêsu khen tặng như vậy?

Bằng cách đem ra thực hành mọi Lời Chúa, bằng cách bồi dưỡng mình từng giây từng phút bằng Lời Chúa, bằng cách làm cho cuộc sống của ta nên một công cuộc tái rao truyền Tin mừng liên tục. Làm như thế, để đi đến chỗ có được chính những tư tưởng và tình cảm của Đức Giêsu, để sống lại Người trên trần gian, để chỉ cho xã hội, thường bị vướng mắc vào sự dữ và tội lỗi, thấy sự trong trắng thần linh, sự trong suốt Tin mừng đem lại.

Tiếp đến trong tháng này, nếu có thể (nghĩa là nếu những người khác cũng thuận theo ý hướng của ta), chúng ta hãy tìm cách đem thực hành đặc biệt Lời diễn tả giới răn thương yêu lẫn nhau. Thực vậy đối với thánh Gioan, người viết lại câu nói của Đức Giêsu mà hôm nay chúng ta xem xét, thì có mối liên hệ giữa Lời của Đức Kitô và giới răn mới.

Theo thánh nhân thì chính trong tình thương yêu lẫn nhau mà ta sống Lời Chúa với những hiệu quả là thanh tẩy, thánh thiện, không thể phạm tội, đem lại hoa quả, đến gần Chúa. Người nào sống cô độc thì không có khả năng chống lại được lâu dài những nỗi lo lắng sự đời, đang khi trong tình thương yêu lẫn nhau người đó tìm được môi trường lành mạnh, có khả năng bảo vệ cuộc sống Kitô đích thực của mình.

Chiara Lubich